

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Năm học 2022-2023

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Công văn số 1311/UBND-NC ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm học 2022-2023 xây dựng, tổ chức, triển khai kế hoạch thực hiện QCDC cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và các đoàn thể.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về mở rộng và phát huy quyền làm chủ của CBCC về thực hiện Quy chế dân chủ trực tiếp tại cơ quan.

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại cơ quan;

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục không ngừng nâng cao nhận thức của CBCC trong cơ quan về dân chủ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, hành vi ứng xử văn hóa của CBCC trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Ngăn ngừa phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua về thực hiện QCDC cơ sở. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát.

Không ngừng nâng cao chất lượng việc thực hiện QCDC ở các loại hình.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về chuyên đề năm 2022: “Về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.



Tiếp tục xây dựng tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo lời dạy của Bác Hồ, có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, gắn với phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, thực hiện QCDC phải nghiêm túc, thực chất, có hiệu quả.

Việc thực hiện QCDC cơ bản phải thực hiện thực chất, nghiêm túc và có kết quả thiết thực.

Xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo phải nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, có hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển giáo dục huyện nhà.

Đảm bảo tất cả CBVC trong đơn vị được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định về Quy chế dân chủ của đơn vị, về những việc CBVC được làm và không được làm.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và thực hiện nghị Quyết TW 4 (khóa IX) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “*Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra*”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Năm 2022 Trường Tiểu học Phước Sang tiếp tục triển khai thực hiện cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện QCDC với những nội dung sau:

1. Trường triển khai thực hiện Chủ đề năm học 2022-2023: “*Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả*”

Triển khai phong trào thi đua với chủ đề “*Đổi mới, sáng tạo trong dạy học*”.

Trường tổ chức họp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Tăng cường tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế 2022-2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT; dạy học 2 buổi/ ngày; tăng cường quản lý, kiểm tra dạy học buổi 2, tăng tiết, DTHT trong nhà trường đúng hướng dẫn đạt hiệu quả; chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm sai quy định.

Thực hiện đúng quy định tiếp công dân, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; giải quyết đúng quy trình, hướng dẫn khiếu nại tố cáo (nếu có).

3. Tham mưu Phòng GDĐT phát triển quy mô trường lớp theo kế hoạch năm học 2022-2023.

4. Thực hiện tốt kế hoạch “*Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường*” năm 2022

5. Thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý, dạy học hiệu quả: đảm bảo nội dung chương trình; xây dựng kế hoạch; sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn nề nếp, tổ chức tốt Ngày Lễ, Hội trong trường.

Tổ chức, tham gia các Hội thi HSG và phong trào, hoạt động giáo dục khác trong học sinh (Hội khỏe Phù đổng các cấp); thi Cán bộ thư viện giỏi.

Chỉ đạo GVCN trường tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định của ngành (Thông tư 22 của Bộ GDĐT, đánh giá theo năng lực của học sinh); tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, chậm tiến bộ.

6. Duy trì kết quả đạt được PCGDTH mức độ 3.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học, công tác hành chính GD, ứng dụng các phần mềm quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng của trường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Thực hiện các khoản thu tự nguyện, khoản thu khác trong nhà trường, hoạt động của CMHS, ...tránh lạm thu trong nhà trường. Đồng thời, quản lý sử dụng đạt hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách và từ xã hội hóa giáo dục.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Ban Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tới cán bộ viên chức trong toàn trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và giải pháp theo kế hoạch của Phòng GDĐT Phú Giáo về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo đầu tư cho giáo dục.

Tăng cường tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho trường; Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Phát động phong trào và tổ chức cuộc thi trong học sinh, giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, năng lực, sở trường cá nhân người dạy, người học.

Tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh. Tổ chức hiệu quả dạy học bán trú cho học sinh theo nhu cầu của PHHS. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra các hoạt động nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở năm học 2022-2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Trường Tiểu học Phước Sang./.

Nơi nhận:

- Thành viên BCD;
- Phòng GDĐT Phú Giáo;
- Lưu: BCD.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỜNG BAN



HIỆU TRƯỞNG
Trương Minh Cường

